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Fyrirspurn
til samgönguráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar.

Frá Arnbjörgu Sveinsdóttur.

1. Hvaða sjónarmið búa að baki þeirri ákvörðun ráðherra að veita einungis tæplega helm-
ingi ráðstöfunarfjár til nýrra samgönguframkvæmda á þessu ári til verkefna í lands-
byggðarkjördæmum?

2. Hvernig hyggst ráðherra tryggja það að markmið gildandi samgönguáætlunar komi til
framkvæmda í ljósi fyrrgreindrar ákvörðunar?


